



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๓๘๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

๑ ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๔๐ ปีที่ ๒๙
ข่าวประจำวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

กทผ. ชี้แจง

- ❖ ประสาน ร.ฟ.ท.ตรวจสอบการให้บริการร้านเช่ารถจักรยาน - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในสวนรถไฟ
- ❖ กวดขันจับปรับติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อเนื่อง
- ❖ ตรวจสอบติดตามการจัดงานแคนต์ดาวนที่ไอคอนสยามให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

❖ ประสาน ร.ฟ.ท.ตรวจสอบการให้บริการร้านเช่ารถจักรยาน - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในสวนรถไฟ

นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทผ. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ขอให้ตรวจสอบการให้บริการของเจ้าของร้านเช่ารถจักรยานภายในสวนรถไฟ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ มีผู้เช่ารถจักรยานภายในสวนรถไฟ เมื่อถึงจุดถ่ายรูปทุ่งทานตะวันได้จอดไว้ด้านนอกและรถจักรยานหายไป จึงแจ้งเจ้าของร้าน แต่เจ้าของร้านกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและถูกทำร้ายร่างกายว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบการให้บริการของร้านให้เช่ารถจักรยาน พบว่าร้านให้เช่ารถจักรยานทุกร้านตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยทุกร้านได้เข้าพื้นที่จากอาคารรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อเปิดเป็นร้านค้าและร้านให้บริการเช่ารถจักรยาน ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.ที่ผ่านมาไม่พบว่าผู้ใช้บริการรายใดเข้ามาติดต่อขอคืนกุญแจจนครบ รวมถึงไม่มีการแจ้งเหตุรถจักรยานหายกับเจ้าหน้าที่ของสวนวชิรเบญจทัศ อย่างไรก็ตาม จะได้มีหนังสือแจ้ง ร.ฟ.ท. เพื่อรับทราบปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสวนสาธารณะ เพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสาธารณะให้ผู้ใช้บริการรับทราบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

* * * * *

สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

❖ กวดขันจับปรับติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อเนื่อง

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการส่งต่อภาพป้ายข้อความและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ประท้วงต่อต้านกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ติดกระจายไปในหลายสถานที่ทั่วกรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครได้ตรวจตราพื้นที่กวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดชุดสายตรวจเทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันมิให้มีการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนโดยเฉพาะในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ย่านชานเมือง ซึ่งมีผลจับกุมผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๖๔ ราย ปรับเป็นเงิน ๑๓,๖๑๐,๖๐๐ บาท และปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตยังปฏิบัติการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองกรุงเทพฯ ด้วยการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและดำเนินการกับผู้ทำผิดอีกทางหนึ่ง ส่วนกรณีที่มีการติดป้ายข้อความและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ประท้วงต่อต้านกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจสอบและจัดเก็บทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาผู้นำมาติดไว้และประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

* * * * *

❖ ตรวจสอบติดตามการจัดงานเคาน์ต다운ที่ไอคอนสยามให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์วิจารณ์ กทม.อนุมัติให้ไอคอนสยาม จัดงานเคาน์ต다운ปีใหม่ ๒๕๖๔ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนว่า กรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ควบคุมจึงได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดกิจกรรมตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ กำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ชมให้ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร/คน จัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้เข้าชมการแสดงเป็นกลุ่มย่อย โดยมีแผงเหล็กกั้นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ หากมีผู้ร่วมงานมากกว่า ๓๐๐ คน ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตจากสำนักอนามัย กทม. สำหรับการจัดงานเคาน์ต다운ที่ไอคอนสยาม ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และทางออนไลน์ โดยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จะจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ อาทิ งดการจัดกิจกรรมภาคบันเทิงและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑-๒ เมตร ในบริเวณจุดรอคิว หน้าเวที และทางเดินในบริเวณงาน จัดให้มีระยะห่างระหว่างเวที และที่นั่ง/ยืน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จัดจุดคัดกรองพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลอนามัยล้างมือก่อนเข้าบริเวณนั่งชมพลุ ผู้เข้าร่วมงานต้องเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและออก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคตลอดเวลาร่วมกิจกรรม เปิดช่องทางถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และทางออนไลน์ หรือให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมทางออนไลน์และจำกัดคนที่จะมาร่วมงาน

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักงานเขตฯ ได้ประสานบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมและตรวจสอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตจัดงานกับสำนักอนามัย กทม. และได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตฯ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม จะติดตามการจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร